



ที่ NCL-M 11/59

วันที่ 20 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขี้แจงข้อมูลของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงทุนในบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรถใหญ่ IVECO จากประเทศอิตาลี  
เรียน กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอเรียนชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีการพิจารณาการเข้าร่วมลงทุนใน บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบโดยขอเรียนแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัททุกท่าน ได้มีการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีมติให้เข้าลงทุนโดยการโอนทรัพย์สินหั่วลาก จำนวน 65 หั่ว และหางพ่วง จำนวน 98 หาง มูลค่าตามสัญญาโอนทรัพย์สินเพื่อการลงทุนคิดเป็นประมาณ 120.94 ล้านบาท ด้วยเหตุผล ดังนี้

1. คุณวราสนา เสือกลิ่นศักดิ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด เป็นผู้ที่มีประวัติที่ดี มีศักยภาพในการขยายฐานลูกค้ารายใหญ่ได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการขยายธุรกิจในอนาคต อีกทั้งเป็นกรรมการของบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกขนาดใหญ่ในนาม IVECO ของประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ และสามารถให้ความสัมพันธ์ในการช่วยบริษัทฯ สร้างฐานลูกค้ารายใหญ่ที่ต้องการบริการขนส่ง ทั้งนี้จากการเจรจาในเบื้องต้น คุณวราสนา เสือกลิ่นศักดิ์ จะลงทุนในบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 45
2. คุณสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ ซึ่งเป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นในบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 0.001 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการขนส่งสินค้าด้วยรถหั่วลาก และหางพ่วง ยาวนานกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานขนส่งสินค้าเป็นอย่างดี
3. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมั่นใจว่า การขยายธุรกิจด้านการขนส่งทางบกด้วยหั่วลาก และหางพ่วง หลังจากได้เข้าร่วมลงทุนกับ บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด แล้วจะมีแนวโน้ม โอกาสและทิศทางที่ดีขึ้นจากเดิมที่บริษัทฯ เป็นผู้บริหารจัดการอยู่ และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทฯ ได้ เนื่องจาก บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด มีศักยภาพสูงในการขยายธุรกิจและฐานลูกค้ารายใหญ่ มีบุคคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์สูง ซึ่งการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในการสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในระยะยาว

ทั้งนี้ คาดว่า บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกประมาณ 289 ล้านบาท จากเดิมที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1 ล้านบาท รวมเป็นประมาณ 290 ล้านบาท (จำนวน 29,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยการเพิ่มทุนน่าจะแล้วเสร็จภายในไม่เกินสิ้นเดือนกันยายน 2559 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติการเพิ่มทุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด และขั้นตอนทางกฎหมายในการเพิ่มทุนและการโอนทะเบียนทรัพย์สินอย่างถูกต้องก่อน โดยบริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนในราคาพาร์ ซึ่งทางบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด จะออกหุ้นให้เพื่อแลกกับทรัพย์สินที่บริษัทฯ โอนให้ในอัตรา 1 หุ้นของบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ต่อ จำนวนเงินของทรัพย์สินที่โอนให้ 10 บาท โดยที่บริษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 - 50 ในบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้วเสร็จ ในส่วนของคุณสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ คาดว่าจะถือหุ้นในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 5 ในบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

อนึ่ง ทางบริษัทฯ จะรับรู้การจำหน่ายทรัพย์สินออก เพื่อบรรเทาภาระลงทุนใน บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ภายในเดือนมิถุนายน 2559 และจะแจ้งข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นประมาณ 290 ล้านบาทแล้วเสร็จ โดยเร็วที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร